



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. ๖๖๖-๖๖๖ โทรสาร ๖๖๖-๖๖๖

ฉบับที่ 5 / 2544

24 มกราคม 2544

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์พิจารณาอนุญาตการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ในการประกอบธุรกิจของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์

นางพันธ์ทิพย์ สุทธิเดช หัตถ์หน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์พิจารณาอนุญาตการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ในการประกอบธุรกิจของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ซึ่งรวมทั้งธุรกรรมในการประกอบธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตอันใกล้ โดยการออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ในการประกอบธุรกิจเงินทุนของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์

สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ คือ

1. การขยายประเภทและขอบเขตธุรกรรมที่สามารถให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยครอบคลุมทุกประเภทธุรกรรมที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. การเชื่อมโยง Web Site กับธุรกิจอื่นโดยสามารถแสดงเครื่องหมายการค้า (Logo) หรือข้อความของธุรกิจอื่นบน Web Site ของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ได้ การกำหนดไม่ให้ขั้นตอนการซื้อขายสินค้าหรือบริการของธุรกิจอื่นกระทำที่ Web Site ของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ รวมทั้งการคิดค่าธรรมเนียมการให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet)

3. ในส่วนของการกำหนดให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์สามารถแสดงเครื่องหมายการค้า (Logo) หรือข้อความของธุรกิจอื่นบน Web Site เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าผู้ใช้บริการ (ผู้ซื้อ) ทราบว่ามีธุรกิจอื่น (ผู้ขาย) ใดที่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ได้ หรือเพื่อเป็นช่องทางให้ลูกค้าเลือกเข้า Web Site ของธุรกิจอื่นได้นั้น โดยกำหนดว่าต้องไม่เป็นการแสดงเครื่องหมายการค้า (Logo) หรือข้อความของธุรกิจอื่นเพื่อการขายในลักษณะเชิงรุก (Proactive Selling) ตามเงื่อนไข ดังนี้

1) ไม่ให้แสดงเครื่องหมายการค้า (Logo) หรือข้อความของธุรกิจอื่นบนหน้าจอภาพแรก ซึ่งเป็นหน้าจอภาพหลัก (Main Page/Homepage) ของ Web Site บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์

2) ไม่ให้มีรายได้จากการแสดงเครื่องหมายการค้า (Logo) หรือข้อความของธุรกิจอื่นดังกล่าว ซึ่งเสมือนเป็นการโฆษณาให้ธุรกิจอื่น

3) ไม่ให้กระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการโฆษณาหรือชี้ชวนให้ลูกค้าเข้าไปใช้บริการใน Web Site ของธุรกิจอื่นที่บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์มีการเชื่อมโยง เช่น การส่งไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หรือโทรสารไปยังผู้บริโภคโดยตรง การแสดงข้อมูลของสินค้าหรือบริการของธุรกิจอื่น เช่น รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือข้อความ เพื่อแสดง ชื่อ รหัส ลักษณะ ราคา คำอธิบายหรือสรรพคุณของสินค้าหรือบริการของธุรกิจอื่น เป็นต้น

4. ในส่วนของการยื่นคำขออนุญาตได้ปรับปรุงให้บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ยื่นคำขออนุญาตโดยแจ้งรายละเอียดเฉพาะแผนการรองรับการประกอบธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการจัดให้มีและมอบเอกสารหลักฐานการทำธุรกรรมให้แก่ลูกค้า เพื่อพิจารณาการเตรียมการรองรับการให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เท่านั้น โดยไม่ต้องแจ้งประเภทและขอบเขตธุรกรรมที่จะให้บริการ เนื่องจากได้มีการขยายประเภทและขอบเขตธุรกรรมไว้ในประกาศแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์สามารถขยายขอบเขตการให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้นได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตมายังธนาคารแห่งประเทศไทยอีก แต่ต้องปรับปรุงแผนการรองรับการประกอบธุรกรรมที่ให้บริการเพิ่มเติม